
"สุรวาท" ทวงถามความคืบหน้าการแก้ปัญหาการศึกษาที่เคยเสนอต่อ
รมว.ศธ.
นำเสนอเมื่อ : 15 เม.ย. 2565

รศ.ดร.สุรวาท ทองบุ สส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการศึกษา
สภาผู้แทนราษฏร เปิดเผยกับครูบ้านนอกดอทคอมว่า หลังจากเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565
ได้มีการประชุมคณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฏร โดยมีนางสาวตรีนุช เทียนทอง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมคณะผู้บริหาร ได้เข้าร่วมประชุมด้วย
ซึ่งตนในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฏร ได้เสนอปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาการศึกษา
รวม 8 ประเด็นใหญ่ คือ 1. การจัดงบประมาณจัดซื้อชุดตรวจ ATK และอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
และแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้แบบ Asynchronous 2. การแก้ปัญหาหนี้สินครู ที่ควรแก้ให้กับลูกหนี้ดีด้วย 3.
การดำเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์อัตรากำลังครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษาสังกัด สพฐ.
ทุกตำแหน่ง 4. การพิจารณาแก้ปัญหาการเสียสิทธิประโยชน์จากการเปลี่ยนหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะ
และใช้ระยะเวลาที่ไม่เป็นธรรม 5. เร่งรัดการเสนอชื่อเข้ารับการพัฒนาก่อนบรรจุแต่งตั้ง ผอ. รอง ผอ.รร.
และจัดอบรมโดยเร็ว  6. ปัญหาได้รับร้องเรียนจากชมรมรักษ์อาชีวศึกษา 3 เรื่อง  7. การออกใบอนุญาตฯ
ของคุรุสภา ต้องผ่านการสอบเป็นการออกคำสั่งย้อนหลังอันมีผลทางลบหรือไม่ และ 8.
ขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ สนับสนุนร่าง พรบ.แก้ไขคำสั่งเพิ่มเติม หน.คสช.หลายฉบับ 

รศ.ดร.สุรวาท เปิดเผยเพิ่มเติมว่า ที่ประชุมโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมคณะ
ได้รับฟังและนำไปพิจารณาแล้ว ซึ่งนับถึงวันนี้ เป็นเวลาล่วงเลยมาเกือบ 2 เดือนแล้ว แต่ก็ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆ
เกี่ยวกับประเด็นข้อเสนอต่างๆ ที่รับไปพิจารณาแล้ว ตนจึงขอทวงถามความคืบหน้าในการพิจารณาดังกล่าว ทั้งนี้
เพื่อเป็นการแสดงความตั้งใจในการแก้ปัญหาการศึกษาของท่าน รมว.ศธ.
จึงขอให้มีการนำเสนอหรือเปิดเผยความคืบหน้าในประเด็นดังกล่าวข้างต้นด้วย ว่าได้ดำเนินการอย่างไร
และมีแนวทางเช่นไรบ้างต่อไป

อ่านรายละเอียด กมธ.ศึกษาฯ สภาผู้แทนราษฎร เผย "ตรีนุช" รับฟัง 8 ข้อเสนอแก้ปัญหาการศึกษาไทย

 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก รศ.ดร.สุรวาท ทองบุ สส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกล
ในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฏร

https://www.kroobannok.com/89830

